



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๘๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษ อัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ และครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้พนักงานราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการทางแขน ขา และลำตัว และสอนคนปัญญาอ่อน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (ค.ค.ศ.) และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๐๗๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคูณสมบัติของพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน ค.ค.ศ. และครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน พ.ค.ศ. และรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาขออนุมัติให้ได้รับเงิน ค.ค.ศ. และหรือ เงิน พ.ค.ศ. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง Email : budgeting01.planobec@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕